

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chiều ngày 16/2, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể.

Sau gần 20 năm triển khai thực hiện các chương

trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 266.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt hơn 251.000 tỷ đồng với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Việc tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng, Nhà nước, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 9,88% (năm 2016) xuống còn 2,75% (năm 2020). Theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, trong hai năm 2022 và 2023 sẽ thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi

theo yêu cầu phòng, chống dịch; hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong hai năm 2022 và 2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được Ngân hàng CSXH giải ngân trong giai đoạn 2022 - 2023. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Ngân hàng CSXH đã ban hành Kế hoạch số 933, đồng thời rà soát lại các nhiệm vụ có liên quan để tổ chức thực hiện. Cùng với việc huy động các nguồn lực để thực hiện các chính sách tín dụng, Ngân hàng CSXH chỉ đạo ngân hàng CSXH các tỉnh, thành phố rà soát đối tượng thụ hưởng, tổng hợp nhu cầu vốn đối với các chính sách cho vay ưu đãi thuộc Nghị quyết



Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

số 11/NQ-CP từ các địa phương làm cơ sở để phân giao kế hoạch nguồn vốn năm 2022 và năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính

phủ Lê Minh Khái khẳng định: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người nghèo và các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 đồng

thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ngân hàng CSXH cũng như các bộ, ngành để các cơ chế, chính sách hỗ trợ tại Ngân hàng CSXH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP sớm được triển khai thực hiện. Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới Ngân hàng CSXH tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, điều hòa nguồn vốn phù hợp giữa các địa phương, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và thụ hưởng chính sách một cách công khai, minh bạch; các địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP; các bộ, ngành rà soát lại chính sách để triển khai một cách nhanh nhất Nghị quyết số 11/NQ-CP nhằm phục hồi nhanh, phát triển kinh tế bền vững.

MINH HƯƠNG

QUYNH PHỤ Phấn đấu vụ xuân giành thắng lợi



Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương ở Quỳnh Phụ ra đồng gieo cấy cho kịp thời vụ.

Năm 2021, sản xuất nông nghiệp của huyện Quỳnh Phụ đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó vụ xuân được mùa toàn diện, năng suất xếp thứ hai và vụ đông dẫn đầu toàn tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được, ngay từ những ngày đầu năm mới, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung sản xuất, phấn đấu vụ xuân giành thắng lợi.

Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ xuân năm 2022, toàn huyện gieo cấy 11.140ha với các giống: BC15, TBR225, Bắc thơm 7, nếp các loại... Để bảo đảm gieo cấy đúng lịch thời vụ, huyện tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm để

trong chăm sóc và bảo vệ mạ, đồng thời dự phòng thóc giống ngăn ngừa bảo đảm gieo cấy hết diện tích, phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 25/2. Trên các cánh đồng của xã Quỳnh Mỹ, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, bà con xã viên các thôn xóm nô nức xuống đồng. Ông Nguyễn Công Nghiệp, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Vụ xuân năm nay, toàn xã gieo cấy 211,7ha. Trước tết Nguyên đán, HTX thông báo cho bà con xã viên lịch lấy nước để ải và gieo cấy; hướng dẫn gieo cấy đúng kỹ thuật và các biện pháp chăm sóc; khuyến cáo bà con xã viên không nên gieo cấy khi nhiệt độ dưới 15°C, che phủ nilon bảo đảm tốt cho cây mạ, đồng thời duy trì nước để giữ ẩm cho cây lúa. Đến nay, địa phương đã gieo cấy được trên 80% diện tích, phấn đấu hoàn thành gieo cấy theo đúng lịch thời vụ của huyện. Cùng với đó, địa phương tiếp tục động viên người dân duy trì việc tích tụ ruộng đất gieo cấy lúa, nhờ đó không còn diện tích bỏ hoang. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Gia Kháng, thôn Châu Tiến năm nay gieo cấy 30 mẫu. Ngay trong tết, gia đình ông đã tổ chức gieo mạ khay cấy máy, đầu xuân tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ

chức bữa ngà và cấy máy. Ông Kháng cho biết: Những năm qua, việc tích tụ ruộng đất cấy hai vụ lúa đã mang lại cho gia đình nguồn thu nhập khá. Hy vọng gia đình lại có một vụ xuân bội thu. Để việc gieo cấy và chăm sóc lúa được thuận lợi, những ngày qua, UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi cử cán bộ tăng cường kiểm tra đồng ruộng, cùng với các xã, thị trấn làm tốt công tác điều tiết nước phục vụ làm đất và gieo cấy; phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông phân công cán bộ cùng với đại diện UBND, HTX DVNN các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn bà con xã viên các biện pháp, phấn đấu gieo cấy lúa xuân. Huyện khuyến cáo các địa phương mở rộng diện tích trồng cây màu, có biện pháp chăm sóc, bảo vệ diện tích đất gieo trồng để cây sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Với sự sát sao trong chỉ đạo sản xuất của các cấp chính quyền, sự chủ động của các địa phương, Quỳnh Phụ quyết tâm duy trì là huyện dẫn đầu tỉnh về năng suất lúa vụ xuân 2022.

NGUYỄN CƯỜNG

Lợi ích kép CỦA TỔ HỢP TÁC DỊCH VỤ MÁY CẮY

Mấy năm gần đây, nhiều nông dân trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư máy cấy, từng bước cơ giới hóa các khâu sản xuất. Đặc biệt, ở thôn Trung, xã Song Lãng (Vũ Thu), bà con đã liên kết để hình thành tổ hợp tác dịch vụ máy cấy, hỗ trợ nhau bảo đảm diện tích sản xuất của mỗi gia đình, đồng thời phục vụ tốt hơn dịch vụ cấy lúa cho nông dân trong và ngoài xã.

Tổ hợp tác dịch vụ máy cấy thôn Trung, xã Song Lãng được thành lập từ vụ xuân năm 2017, ban đầu chỉ có 1 máy cấy nhưng đến nay đã thu hút 5 hộ thành viên với 4 chiếc máy cấy, trong đó có 1 máy cấy công suất lớn. Để bảo đảm hoạt động của 4 máy cấy, ngoài lao động của 5 hộ thành viên, tổ còn thuê thêm gần 10 lao động thời vụ để đảm nhận việc gieo mạ khay và cấy lúa cho nông dân ở vụ xuân, vụ mùa. Ông Nguyễn Xuân Bệ, tổ trưởng tổ hợp tác dịch vụ máy cấy thôn Trung cho biết: Ngay từ đầu vụ, tổ hợp tác đã nhận đăng ký diện tích cấy lúa của nông dân. Dựa trên số lượng bà con đăng ký, chúng tôi tổ chức gieo mạ khay phục vụ cấy máy. Khi đến thời vụ sản xuất, tổ trưởng trực tiếp điều hành các máy cấy, lao động của tổ hợp tác cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng vụ đồng, tiến độ yêu cầu để ra. Các máy cấy hoạt động trên tinh thần liên kết, thống nhất, hỗ trợ nhau nên rất thuận lợi, nâng cao hiệu quả sản xuất.

1 mẫu lúa mỗi vụ dù chỉ có mình tôi là lao động chính. Tất cả là nhờ tổ hợp tác dịch vụ máy cấy góp phần cơ giới hóa sản xuất, giúp giải phóng sức lao động, giảm chi phí, bảo đảm tiến độ, thời vụ sản xuất cho nông dân. Tôi nhận thấy anh em trong tổ hợp tác dịch vụ máy cấy hoạt động rất chuyên nghiệp, nhiệt tình, cấy lúa đến đâu là đều đặn đến đó, bà con không phải dậm lại. Tôi rất hoan nghênh và mong tổ hợp tác dịch vụ máy cấy tiếp tục mở rộng hoạt động, cấy được nhiều diện tích lúa phục vụ nông dân.

Việc tham gia tổ hợp tác dịch vụ máy cấy còn là tiền đề để các hộ thành viên tận dụng tối đa lợi thế về phương tiện, hỗ trợ nhau về nhân lực để thực hiện tích tụ ruộng đất, mở rộng quy mô sản xuất lúa của gia đình. Ông Nguyễn Xuân Nguyễn, thành viên tổ hợp tác chia sẻ: Từ khi tham gia tổ hợp tác, gia đình tôi nhận cấy thêm ruộng của những hộ bỏ hoang, trước kia chỉ dậm cấy 2 - 3 sào, hiện cấy 1,5 - 3 mẫu mỗi vụ. Không riêng gia đình tôi, 4 hộ thành viên còn lại của tổ hợp tác đều phấn khởi tích tụ, sản xuất từ 1,5 - 10 mẫu lúa/hộ/vụ.

Kiểm tra thửa ruộng hơn 4 sào trên cánh đồng Ba Mẫu, thôn Trung vừa được máy cấy của tổ hợp tác hoàn thành, bà Đỗ Thị Oanh, thôn Trung chia sẻ: Mấy năm trước, gia đình tôi phải bỏ hoang thửa ruộng này do khó khăn về lao động. Từ năm 2017, khi tổ hợp tác dịch vụ máy cấy của thôn ra đời, gia đình tôi mới khôi phục sản xuất. Hiện gia đình tôi duy trì gieo cấy

hộ bỏ hoang, trước kia chỉ dậm cấy 2 - 3 sào, hiện cấy 1,5 - 3 mẫu mỗi vụ. Không riêng gia đình tôi, 4 hộ thành viên còn lại của tổ hợp tác đều phấn khởi tích tụ, sản xuất từ 1,5 - 10 mẫu lúa/hộ/vụ.

Sau hơn 4 năm hình thành, tổ hợp tác dịch vụ máy cấy thôn Trung không ngừng mở rộng địa bàn phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về cơ giới hóa khâu gieo cấy lúa của nông dân trong và ngoài xã. Hiện tổ hợp tác thực hiện dịch vụ cấy lúa cho 6

QUYNH LƯU

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TIỀN HẢI Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Tiên Hải đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Anh Lê Ngọc Giang, xã Vũ Lăng là hội viên nông dân năng động, biết vượt qua khó khăn xây dựng gia trại để phát triển kinh tế gia đình. Anh Giang cho biết: Trước đây gia đình tôi gặp nhiều khó khăn; được sự quan tâm của chính quyền, Hội Nông dân, trong giai đoạn đầu xây dựng gia trại gia đình tôi được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi, tập huấn khoa học kỹ thuật.

Từ đó gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư 2 sào ao nuôi cá; làm chuồng nuôi 200 con gà thịt, 400 con vịt đẻ... Khi xây dựng gia trại, tôi tuân thủ quy hoạch cách xa khu dân cư để bảo đảm vệ sinh môi trường; thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thu gom và xử lý chất thải, rắc vôi bột xung quanh khu vực chuồng trại theo định kỳ, bảo đảm vật nuôi phát triển tốt. Từ phát triển mô hình VAC, gia trại của gia đình tôi cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Không chỉ có anh Giang biết vươn lên thoát nghèo trên mảnh đất quê hương mà nhiều hội viên nông dân tham gia mô hình tổ hợp tác chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng hoa, cây cảnh ở các xã Đông Hoàng, Đông Trà, Tây Ninh, Tây Phong, Vũ Lăng, Nam Thịnh... bước đầu đã thành công. Từ vùng đất cấy lúa kém hiệu quả, hơn 20 hội viên Hội Nông dân xã Đông Trà đã chuyển đổi gần 7ha sang trồng chuối tây lai Thái Lan mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 4 - 5 lần cấy lúa. Ông Nguyễn Văn Mạnh, xã Đông Trà chia sẻ: Để mang lại hiệu quả trên diện tích canh tác, gia đình tôi được phép của chính quyền địa phương đã chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng chuối tây lai Thái Lan. Sau khi nhận thấy giống chuối này rất dễ trồng, ít sâu bệnh, buồng to, quả đẹp mà lại bán được giá vào dịp cuối năm, gia đình tôi đã mở rộng diện tích trồng chuối trên 500 gốc mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội Nông dân

huyện Tiên Hải cho biết: Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã tuyên truyền, động viên hội viên phát huy các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, vùng biển, lực lượng lao động, nguồn vốn, tạo ra bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở hội phân công hội viên có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ hội viên nghèo với các hình thức như giúp cây con giống, nguồn vốn, kinh nghiệm sản xuất... Hội thường xuyên mở các lớp tập huấn trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, đưa cây con giống mới có năng suất cao vào sản xuất; đẩy mạnh tín chấp với các ngân hàng để tạo điều kiện hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh. Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, động viên tinh thần, khích lệ hội viên cùng thi đua trong lao động sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

MANH THẮNG



Hội viên Hội Nông dân huyện Tiên Hải phát triển mô hình VAC mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.



Hiện nay, tổ hợp tác dịch vụ máy cấy thôn Trung, xã Song Lãng (Vũ Thu) phục vụ sản xuất tại 6 HTXNN.